

Số: /BC-UBND

Phổ Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Tỷ lệ giảm nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo và lao động tạo việc làm mới, tăng việc làm thêm 06 tháng đầu năm 2023

I. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân phường về công tác giảm nghèo, đào tạo lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, UBND phường xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác giảm nghèo, đào tạo lao động và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn phường. Đồng thời UBND phường thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo, thường xuyên củng cố, kiện toàn đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn Tổ dân phố để thực hiện kế hoạch của UBND phường đề ra, thường xuyên họp định kỳ hàng quý, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Đồng thời UBND phường chỉ đạo cho Đài truyền thanh phường thường xuyên thông báo các chủ trương chính sách của Đề án, tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt ở khu dân cư, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên nhất là phối hợp với Đoàn thanh niên để tuyên truyền, vận động thanh niên chưa qua đào tạo để học nghề và giải quyết việc làm ổn định.

II. Đánh giá chung

1. Thực trạng về công tác giảm nghèo, tạo việc làm mới, tăng việc làm thêm và đào tạo nghề ở địa phương:

Trong năm qua được sự quan tâm của UBND thị xã, Đảng bộ, chính quyền địa phương phường Phổ Minh về công tác giảm nghèo, tạo việc làm mới, tăng việc làm thêm và đào tạo nghề ở địa phương. Vì vậy công tác giải quyết việc làm được quan tâm, hạ thấp tỉ lệ hộ nghèo, đảm bảo tính giảm nghèo bền vững góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, cải thiện đời sống cho người nghèo và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm mới, tăng việc làm thêm và đào tạo nghề, địa phương cũng gặp khó khăn: như chưa làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc, xuất khẩu lao động đến với người dân. Người lao động biết chuyển đổi và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, để nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo.

2.Kết quả đạt được:

Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy tình hình giảm nghèo, tạo việc làm mới, tăng thêm việc làm và đào tạo nghề trên địa bàn đảm bảo theo chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết, cụ thể:

- Tỷ lệ giảm nghèo: 02 hộ, tỷ lệ 0,14%
- Lao động có việc làm mới: 85 người (*có danh sách kèm theo*)
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 27,42%

3 . Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được không thể tránh khỏi những hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đa số người trong độ tuổi học nghề đã có việc làm, số ít còn lại không muốn đi học vì khi học xong ra trường khó khăn trong việc xin được việc làm.

4. Giải pháp:

Đề hỗ trợ người lao động cải thiện tình hình lao động việc làm, cần thực hiện một số giải pháp:

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung về phát triển giáo dục nghề nghiệp trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc, xuất khẩu lao động đến với người dân bằng nhiều hình thức để người lao động cần nắm bắt nhu cầu lao động của nền kinh tế trong bối cảnh hiện tại để tìm kiếm được việc làm tạo thu nhập.

Hướng dẫn người lao động biết chuyển đổi và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo.

5. Đề xuất, kiến nghị:

Các cấp tăng cường sự hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong các chính sách hỗ trợ người học, tạo điều kiện tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Tăng cường đầu tư cho các cơ sở đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng (cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chương trình giáo trình...) để nâng cao chất lượng đào tạo, có môi trường học tập thực sự để thu hút sự tham gia của người học.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cần nâng cao chất lượng đào tạo, bố trí giảng viên có chất lượng, cơ sở vật chất và học liệu đầy đủ để công tác đào tạo đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó, giúp học viên có kiến thức, kỹ năng, tạo ra cơ hội để các sinh viên khi ra trường có tay nghề, tham gia vào thị trường lao động và có thu

nhập tốt, phục vụ nhu cầu bản thân và gia đình để thoát nghèo và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo công tác giảm nghèo, tạo việc làm mới, tăng việc làm thêm trên địa bàn phường Phổ Minh 6 tháng đầu năm 2023.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động thị xã Đức Phổ;
- CT, PCT -.UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Duy Bảo